

คม ชัด ลึก

กรอบบ่าย

Khom Chad Luek (Mid-Day)
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: บันเทิง/คมชัดลึกกราบมา

วันที่: พฤหัสบดี 24 กันยายน 2558

ปีที่: 14

ฉบับที่: 5087

Col.Inch: 58.42 Ad Value: 128,524

หน้า: 20(ซ้าย)

PRValue (x3): 385,572

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: โลกใบนี้ดนตรีไทย: ไทยเฟสไทยไฟท์ที่มอสโก

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ anchalee_j@nationgroup.com โทร. 0-2338-3337



โลกใบนี้ดนตรีไทย

โดย...ขุนอิน / www.khun-in.com

ไทยเฟสไทยไฟท์ที่มอสโก

เช้ามีดของวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา ผมได้ เดินทางไปยังเมืองมอสโก โดยบินตรงด้วยสายการบิน Aeroflot พร้อมด้วยคณะเดินทางชุดใหญ่ประกอบไปด้วย ทีมมวยไทยจากค่ายแก้วสัมฤทธิ์ ทีมงานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงคณะดนตรีของผม และยังมีคณะรำจาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้ว จุดประสงค์ในการเดินทางครั้งนี้ก็เพื่อไปร่วมจัดงานไทยแลนด์เฟสตีวลและงานไทยแลนด์แฟนคลับ ที่จัดขึ้นพร้อมกับการแข่งขันมวยไทยไฟท์ เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา

หลังจากที่ถึงสนามบิน Moscow Sheremetyevo International เวลา 15.00 น. ตามเวลาที่ท้องถิ่นพวกเราทั้งหมดก็เดินทางด้วยรถบัสเล็กต่อไปยังที่พักก็คือ Courtyard Hotel กลางใจเมืองมอสโก ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากจัตุรัสแดง โดยสามารถเดินไปถึงซึ่งจะว่าตามจริงแล้ว เมื่อ 10 ปีที่แล้วผมเคยเดินทางมาแสดงที่เมืองมอสโกมาแล้ว 1 ครั้ง รวมถึงได้เข้าไปเที่ยวยัง จัตุรัสแดง ที่นักท่องเที่ยวทุกคนใฝ่ฝันมาที่จะมาที่นี่ เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย และยังเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง แต่ในเวลา 10 ปีที่ผ่านมา นอกจากจัตุรัสแดงแล้ว สิ่งอื่นๆ ผมแทบจะจดจำอะไรไม่ได้เลย คงจะเป็นความเปลี่ยนแปลงภายในเมืองมอสโก หรืออาจเป็นเพราะว่าตัวผมเองเดินทางไปประเทศอื่นมามากมาย แต่สิ่งที่ดีของเมืองมอสโกตอนนี้ก็คือ การเดินทางที่สะดวก สามารถบินตรงจากกรุงเทพฯ ซึ่งคิดกับเมื่อ 10 ปีก่อนที่ยังไม่มีการบินตรงจากกรุงเทพฯ และสิ่งที่สำคัญก็คือตอนนี้ค่าเงินรูเบิลของรัสเซียตกลงมาก เหลือเพียง 50 สตางค์เศษๆ ต่อ 1 รูเบิล ข้าวของต่างๆ ในเมืองมอสโก จึงไม่แพงอย่างที่เคยเป็น ซึ่งเหมาะกับนักท่องเที่ยวบ้านเราที่จะไปเที่ยวประเทศรัสเซียในช่วงนี้



เอาล่ะครับกลับมาเข้าเรื่องของเรากับต่อดีกว่า รุ่งขึ้นของวันที่ 12 กันยายน ผมและคณะของผมก็เดินทางไปแสดงที่บริเวณสี่แยกไฟแดงของย่าน Kuznetsky Most ใจกลางเมืองมอสโก โดยการแสดงจะเริ่มต้นด้วยการแสดงรำไทยทั้งรูปแบบดั้งเดิมและแบบร่วมสมัย ส่วนในการแสดงของผมก็เป็นการแสดงดูโอระนาดกับเปียโนซึ่งเป็นเพลงไทยเดิมทั้งหมด และที่พลาดไม่ได้ก็คือเพลงจีนดอกไม้เพลงประจำตัวของผม ต่อจากนั้นก็จะเป็นการสาธิตแม่ไม้มวยไทย รวมถึงการไหว้ครูมวยไทย จากครูมวยของค่ายสัมฤทธิ์ ซึ่งตรงนี้อะย่างที่แต่ชาวรัสเซียที่ชมอยู่หน้าเวที แม้กระทั่งตัวผมเองเห็นแล้วก็ยังอึ้งเพราะ **ลีลาการไหว้ครูมวยไทย ของครูเจ๋ง หรือคุณพิเศษ วรบุตร** หรือชื่อในสมัยที่ชกมวยไทยว่า **อนุรักษ์ เกียรตินิวัฒน์ ลีลาของท่านสวยงามจริงๆ** ซึ่งหาชมได้ยากยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้ สมกับเป็นครูมวยหรือเทรนเนอร์ประจำค่ายแก้ว

สัมฤทธิ์ ซึ่งจะว่าจริงๆ แล้วค่ายนี้มีนักมวยดังในอดีตระดับยอดมวยไทย 2 ปีซ้อน ก็คืออนุวัฒน์ แก้วสัมฤทธิ์ ซึ่งคนรุ่นๆ ผมที่สนใจในกีฬา มวยไทย ก็จะมีรู้จักกันดี และที่สำคัญ ในครั้งนี้เจ้าของค่ายมวยก็คือคุณ อนุวัฒน์ จันต๊ะ หรือครูศรีเมือง สิ่งส่วนเงิน ที่คนในวงการมวยจะรู้จัก กันดี ได้เดินทางมาด้วยตนเองพร้อมนำนักมวยเอกของค่ายแก้วสัมฤทธิ์ ในยุคนั้นมาด้วย ซึ่งก็คือ “ขุนเขาคาวมหาลัย” เอกชัยชนะ แก้วสัมฤทธิ์ เดินทางมาโชว์เพลงเตะ และการแทงเข้า ง่ายๆ ว่าก็คือการซ้อมเตะ เป้าให้ฝรั่งดูนั่นแหละครับ ซึ่งทุกคนที่ชมอยู่ด้านล่างของเวทีเห็นแล้วก็ จุกแทนครูเจ๋งที่เป็นคนล่อเป้า เพราะว่ามวยหนุ่มคนนี้เตะและเข้าหนัก จริงๆ เสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปถึงด้านล่างเวที สมแล้วกับที่เป็นเจ้าของ เข็มขัดแชมป์มวยไทยรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวท ของเวทีราชดำเนินตั้งแต่ อายุ 19 ปี รวมถึงแชมป์แม็กซมวยไทย และอื่นๆ อีกหลายเส้น ซึ่งพวกเราทั้งหมดนี้ก็สามารถสร้างความชื่นชมให้แก่ชาวรัสเซียได้เป็นอย่างดี

หลังจากงานเทศกาลไทยที่ย่าน Kuznetsky Most ผ่านไปแล้ว ผมก็มีเวลาว่าง 4 วันเต็มที่จะตะลอนทัวร์มอสโก อย่างชนิดที่เรียกได้ว่า ไม่สามารถนำมาบรรยายได้หมด แต่สิ่งที่ผมอยากบรรยายก็คือ รถไฟ ได้ดินของประเทศนี้ ที่ทุกคนได้เข้าไปนั่งโดยสาร ต่างพูดเป็นเสียง เดียวกันว่า มันรอกหูจริงๆ แถมตัวรถไฟก็มองดูคล้ายกับรถโดยสาร ประจำทางบ้านเราในสมัยก่อน อย่างของบริษัทนายเลิศ หรือบริษัท ศิริมิตร ไทยประดิษฐ์อะไรประมาณนั้น เขียนมาแบบนี้รับรองว่าคนที่ อยู่ในวัย 50+ มองเห็นภาพแน่นอน ซึ่งถ้าจะเอาไปเปรียบเทียบกับ รถไฟฟ้าใต้ดินบ้านเรา ความทันสมัยมันผิดกันก็จริง แต่ผมก็คิดว่า มันเป็นการแสดงถึงความดั้งเดิมในความทันสมัยของยุคก่อน ถ้าเขา จะพัฒนาหรือปรับปรุง มันคงไม่ยากสำหรับประเทศมหาอำนาจอย่าง รัสเซีย ง่ายๆ ว่าเขาเจตนาจะอนุรักษ์ไว้เนิ่นนี้แหละครับ

เอาล่ะครับ เขียนไปเขียนมาหมดเนื้อที่แล้ว เดี่ยวมาต่อฉบับหน้า แล้วกัน เพราะยังมีเรื่องราวที่สนุกและน่าตื่นเต้นประมาณว่าผมโดนฉก กระเป๋าครับ...